



ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในและประชาชนภายนอก

โดยมติคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการประชุมครั้งที่
4/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 จึงออกประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่อง
การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้กำหนดแนวทางให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการประจำคณะสำนัก จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย จำนวน 2 คน โดยได้มาจากการสรรหาของคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน
2. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม จำนวน วิธีการ ขั้นตอน และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
3. เมื่อคณะกรรมการประจำสำนัก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่า
กรณีใด ให้ผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี รายงานการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้นั้นให้อธิการบดีทราบโดยเร็ว และให้อธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหากรรมการประจำ
สำนัก แล้วแต่กรณี ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อให้คณะกรรมการประจำสำนัก มีกรรมการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของ
คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิชาติ บุญญยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต